

กลุ่มทรู รับผิดชอบต่อเกียรติ “ผู้มีคุณูปการต่อการ ศึกษาไทย” ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งโครงการสานพลัง ประชารัฐ คอนเน็กซ์ อีดี โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ



กลุ่มทรู รับผิดชอบต่อเกียรติ “ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาไทย” ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งโครงการสานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์ อีดี โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาไทย” แก่ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยนายณพภูฏ เดชอุดม รองประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ในฐานะองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติ จากการร่วมดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ได้ร่วมกันสานพลังเพื่อยกระดับการศึกษาไทย ซึ่งกลุ่มทรู เป็น 1 ใน 12 องค์กร ผู้ร่วมก่อตั้งและขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ภายใต้การส่งเสริมและร่วมมือของภาครัฐและภาคประชาสังคม โดยในเฟสแรก ได้นำศักยภาพด้านเทคโนโลยีของกลุ่มทรู มาให้การสนับสนุนด้าน ICT Connectivity เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ 1,294 โรงเรียนประชารัฐซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล พร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ไอซีทีและสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ครอบคลุมครบ 39,829 ห้องเรียน ทั้ง 3,351 โรงเรียนทั่วประเทศ รวมถึงด้านงบประมาณ จัดหาทุนสนับสนุนโรงเรียนตามแผนการพัฒนา นอกจากนี้ ยังส่งพนักงานจิตอาสา 302 คน เพื่อทำหน้าที่ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) และผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talents) อีก 100 คน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงและร่วมผลักดันยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ไปสู่โรงเรียนประชารัฐทั่วประเทศ ในงานประกาศความร่วมมือ “การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา” ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์ อีดี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ทั้งนี้ งานประกาศความร่วมมือ “การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา” ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสานต่อพลังความร่วมมือหลังจากที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน นับตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีความคืบหน้าตามลำดับในโรงเรียนประชารัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์หลักของโครงสร้างการขับเคลื่อนประเทศ ตามแนวทางสานพลังประชารัฐ และประกาศเดินทางสู่ระยะที่ 2 ด้วยการขยายเครือข่ายพันธมิตรใหม่กับอีก 2 1 องค์กรชั้นนำ ร่วมขับเคลื่อนภารกิจของโครงการสานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ตลอดจนจัด

เต็มเวิร์คช็อป 3 วัน เตรียมความพร้อมรอบด้านแก่เหล่าผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) 1,000 คน และผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talents) อีก 200 คน รวมเป็น 1,200 คน ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ร่วมกับผู้บริหารและครูในโรงเรียนพระราชวังกว่า 4,600 แห่งทั่วประเทศต่อไป